

Hơn cả một KỶ NGHỈ

Mùa hè chính là thời điểm lý tưởng cho những hành trình khám phá, nghỉ ngơi, thư giãn của các gia đình Việt. Ưu tiên hàng đầu luôn là những địa điểm có thể kết hợp được nhiều yếu tố: mới mẻ, riêng tư, gần gũi thiên nhiên, đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn hứa hẹn nhiều trải nghiệm độc đáo.



TRẢI NGHIỆM ĐỘC ĐÁO TẠI CÔN ĐÀO

Bí ẩn và quyến rũ, Côn Đảo dường như có mọi yếu tố thu hút các gia đình tới hưởng thụ một kỳ nghỉ phong phú và sống động giữa thiên nhiên tươi mát, đậm chất hoang sơ.

Còn gì tuyệt hơn được tung tăng nô đùa trên cát trắng phau, rồi ngâm mình trong làn nước trong vắt, lặn biển ngắm san hô, chiêm ngưỡng vẻ đẹp đa màu sắc của các loại sinh vật biển khác, chèo thuyền kayak, đêm tới ra bãi biển xem rùa mẹ đẻ trứng.

Với các du khách nhí, hoạt động thả rùa con vào buổi bình minh sẽ là một trải nghiệm khó quên, nhất là cảnh tượng hàng trăm chú rùa con chập chững hòa mình vào đại dương bao la, vài bé rùa trước khi “xuống nước” thậm chí còn ngoái đầu nhìn lại. Hoạt động này giúp các con thấu hiểu và thêm trân quý công ơn dưỡng dục của bố mẹ, cũng là bài học giúp các con thêm yêu tự nhiên và quý trọng sự sống.

Bên cạnh đó, cùng nhau đạp xe qua những con đường nhỏ rợp bóng cây lộng gió biển, thăm thú cuộc sống yên bình của người dân, ghé vào các di tích lịch sử nghe câu chuyện cha ông dựng nước, giữ nước cũng là hoạt động được nhiều gia đình lựa chọn.

The Secret Côn Đảo
08 Tôn Đức Thắng, thị trấn Côn Đảo,
huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
thesecretcondao.com



Từ nay đến 30/9/2023, The Secret Côn Đảo áp dụng gói “Summer Family Escape – Kids Eat Free” với các ưu đãi sau: Phòng nghỉ tiêu chuẩn, bữa sáng tự chọn tại nhà hàng Spice Kitchen, miễn phí tiền phòng, ăn sáng và phần bắp rang bơ cho hai trẻ em dưới sáu tuổi, nâng cấp hạng phòng hoặc nhận phòng sớm và trả phòng muộn (tùy tình trạng phòng), đón tiễn sân bay theo lịch trình khách sạn...

Tọa lạc bên bờ biển tuyệt đẹp ngay trung tâm thị trấn, The Secret Côn Đảo mang đến cho du khách không gian nghỉ dưỡng sang trọng và dịch vụ chuyên nghiệp, luôn hướng đến các tiêu chí thân thiện môi trường, tôn vinh nét đặc sắc của đời sống bản địa, lồng ghép các giá trị văn hóa vào những trải nghiệm hàng ngày cho du khách.

Hãy đón chào ngày mới bằng bữa sáng tự chọn trong nhà hàng Spice Kitchen dưới bóng cây với tầm nhìn hướng biển, với những tinh hoa ẩm thực cao cấp nhưng vẫn in đậm dấu ấn của nguồn nguyên liệu địa phương.

Và trong những lúc thành thơi, thả mình trôi bồng bềnh trên những chiếc phao to ở hồ bơi vô cực hướng biển hay cùng tắm nắng thư giãn và thưởng thức các loại thức uống nhiệt đới trong không gian cabana riêng tư sẽ giúp cơ thể tái tạo nguồn năng lượng tích cực.

Tận hưởng chuyến du lịch đúng nghĩa tại một không gian nghỉ dưỡng tuyệt đẹp, đẳng cấp với ẩm thực đa dạng và hoàn hảo sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho hành trình của cả gia đình trong mùa hè này.



THÀNH PHỐ CỦA LỄ HỘI

Được mệnh danh là “trái tim” của miền Trung, Đà Nẵng khoác lên mình sự nhộn nhịp và huyền ảo của một trung tâm kinh tế - văn hóa lớn nhất khu vực.

Được bao bọc bởi biển cả xanh ngát và núi non hùng vĩ, Đà Nẵng là thành phố đáng sống với nhiều thắng cảnh làm say lòng người cùng những giá trị văn hóa độc đáo. Con người Đà Nẵng bình dị, mến khách đã trở thành biểu tượng của mảnh đất này...

Đà Nẵng hội tụ nhiều lợi thế vượt trội, đã trở thành lựa chọn của rất nhiều gia đình trong mỗi kỳ nghỉ.

Không chỉ có biển xanh biếc và núi non hùng vĩ, ngay giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng, nổi bật dưới ánh đèn sáng rực là sông Hàn về đêm lung linh, huyền ảo như một bức tranh muôn màu.

Để có thể phóng trọn tầm nhìn ra sông Hàn thơ mộng, Novotel Danang Premier Han River với 418 phòng và căn hộ là điểm đến lý tưởng. Được thiết kế phù hợp cho gia đình, bao gồm phòng khách, phòng ngủ thoải mái và phòng tắm lớn cùng ban công riêng thoáng đạt, Novotel Suite vốn là nơi nhiều gia đình nhỏ đã có những trải nghiệm tuyệt vời bên nhau.

Bắt đầu ngày mới khi cùng thưởng thức buffet sáng tại The Square, trải nghiệm thực đơn fusion Á – Âu trong không gian ấm cúng tại GourmetBar hay lãng mạn với tầm nhìn bao trọn sông Hàn về đêm tại The Balcony, đắm mình trong làn nước mát ở bể bơi ngoài trời và ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp...

Đặc biệt, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023 đang đến gần, Novotel Danang Premier Han River xứng đáng là điểm đến không thể bỏ qua cho du khách đang tìm kiếm những ngày hè sôi động cùng gia đình tại Đà Nẵng xinh đẹp.

*Novotel Danang Premier Han River
36 Bạch Đằng, quận Hải Châu, Đà Nẵng
Novotel-danang-premier.com*

BÌNH YÊN Ở PHÚ QUỐC

Đào ngọc sở hữu rất nhiều bãi biển đẹp, cát trắng nước trong, như bãi Trường, bãi Dài, bãi Sao, bãi Kem, Gành Dầu, Vũng Bầu, Rạch Vẹm, Bà Kèo, Cửa Cạn hoặc Bà Kèo...

Xuống hẳn phía cực Nam của Phú Quốc là mũi Ông Đội, nơi cả hai mặt đều giáp biển, lại có thêm những rặng san hô nhiều màu sắc, cảnh quan vừa thơ mộng lại vừa hùng vĩ, và cũng là một trong những chỗ hiếm hoi có thể chiêm ngưỡng bình minh và hoàng hôn từ cùng một vị trí.

Đây cũng là nơi tọa lạc của Premier Village Phú Quốc, ẩn hiện trong thảm rừng nhiệt đới hùng vĩ với tầm nhìn bao quát về phía biển cả mênh mông.

Được thiết kế hài hòa với thiên nhiên, khu nghỉ dưỡng sở hữu hơn 215 căn biệt thự cao cấp nhiều phòng ngủ, có bếp ăn riêng, cho phép các gia đình có thể tận hưởng một kỳ nghỉ sang trọng mà vẫn thoải mái và thân thuộc như ở nhà.

Tất cả biệt thự đều riêng biệt với nhau, không gian rộng rãi, sự kết hợp giữa lối kiến trúc tinh tế và tiện nghi hiện đại hứa hẹn mang đến những trải nghiệm hoàn hảo.

Không thể không nhắc đến một thế mạnh của Premier Village Phú Quốc là ẩm thực, với đầy đủ phong vị khác lạ của miền đảo xa trong nhà hàng hải sản Corallo. Còn nhà hàng theMarket chuyên phục vụ những món ăn thuần Việt. Nếu muốn tìm kiếm sự riêng tư, đã có những đầu bếp tài hoa của khu nghỉ dưỡng sẵn sàng chuẩn bị bữa tiệc BBQ độc đáo ở ngay tại căn biệt thự của mình.

Plumeria Spa luôn sẵn sàng cho hành trình kiếm tìm sự thư thái trong tâm hồn và tái tạo cân bằng cho tâm trí, với chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho tất cả. Thăm thú trang trại, tham gia các hoạt động cho trẻ em, khám phá lịch sử tại Giếng Tiên là những hoạt động gắn kết mà mọi gia đình đều nên thử một lần.



Chương trình khuyến mãi “Ở 3 trả 2” cho phép lựa chọn lưu trú tại bất kỳ hạng biệt thự trong vòng 3 đêm liên tục và chỉ thanh toán 2 đêm.

*Premier Village Phú Quốc
Mũi Ông Đội, phường An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang
Fanpage: Premier Village Phú Quốc*



"MÙA XUÂN" Ở BÀ NÀ

Không nhất thiết phải đến Sapa, Đà Lạt mới có thể tận hưởng bầu không khí mát mẻ của tiết xuân ngay giữa mùa hạ. Bà Nà, nằm ở độ cao 1.487 mét so với mực nước biển, cũng mang đến những trải nghiệm tương tự.

Từ ngày được tôn tạo thành quần thể vui chơi và giải trí tổng hợp, cùng sự hiện diện của cây Cầu Vàng nổi tiếng, Sun World Bana Hills đã trở thành điểm check-in không thể bỏ qua với bất kỳ du khách nào đặt chân tới Đà Nẵng.

Mercure Danang French Village Bana Hills là khách sạn duy nhất tại Sun World Bana Hills, nổi bật với bảy tòa nhà lát đá mang tên bảy thành phố nổi tiếng nhất của nước Pháp, được xây dựng theo phong cách Gothic thế kỉ 19. World Travel Award đã vinh danh Mercure Danang là khách sạn lãng mạn nhất thế giới với kiến trúc và cảnh quan bốn mùa luôn tươi tắn, rực rỡ.

Khí hậu mát mẻ trên núi cao khiến Mercure Danang trở thành một trong

những điểm dừng chân, chốn nghỉ dưỡng được yêu thích nhất ở khu vực miền Trung trong những ngày nắng gắt. Hơn 400 phòng của khách sạn có hướng nhìn ra Làng Pháp – một trong những điểm đến thu hút nhất tại Bà Nà. Từ vị trí cao nhất của Núi Chúa, du khách có thể ngắm trọn khung cảnh ngoạn mục của Bà Nà và thành phố Đà Nẵng, nhất là cảnh bình minh lộng lẫy và hoàng hôn thơ mộng.

Rất hiếm người có thể kiểm chế được cảm giác ngây ngất khi đứng giữa biển mây bông bồng trôi qua những triền núi xanh ngắt bình yên, vào những ngày nắng đẹp. Còn khi bóng tối dần buông, dạo bước ở Làng Pháp trong ánh sáng lung linh và sự tĩnh lặng dễ chịu, mọi vướng bận của cuộc sống thường nhật như bị bỏ lại phía sau.

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, Mercure Danang còn thu hút du khách bằng những dịch vụ độc quyền. Nổi bật trong số đó là những chuyến cáp treo từ đỉnh núi đến Cầu Vàng vào sáng sớm hàng

ngày, nơi các gia đình có thể chiêm ngưỡng công trình này trong cảnh vắng vẻ, thưa người, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, thoải mái chụp cho mình và người thân những bức ảnh đẹp nhất. Đó chính là món quà có một không hai dành cho những ai lựa chọn nghỉ dưỡng tại Mercure Danang.

Những trải nghiệm ẩm thực có thể tìm thấy ở 11 nhà hàng, quán bar và café nằm ở nhiều khu vực khác nhau trong khách sạn. Để đảm bảo chất lượng ở mức tối đa, đội ngũ đầu bếp với các chuyên gia quốc tế luôn ưu tiên sử dụng nguồn nguyên liệu cao cấp, thân thiện với môi trường, tốt cho sức khỏe, cộng thêm kỹ thuật chế biến tinh tế, mọi thực đơn Âu – Á hay các món địa phương trong hệ thống nhà hàng đều rất đáng thưởng thức.

Bên cạnh đó, các quán bar, lounge hay café ngoài đô uống ngon lành còn có tầm nhìn ấn tượng ra khung cảnh hùng vĩ của Núi Chúa, nơi thiên nhiên luôn ưu ái con người tới cùng cực...

*Mercure Danang French Village Bana Hills
Thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Fanpage: Mercure Danang French Village Bana Hills*